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เริ่มประชุมเวลา    10.00  น. 
 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวิชาญ   ชูวงศ์วาน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา  
เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้เข้าร่วมประชุมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 แนะน าพนักงานส่วนต าบลโอน(ย้าย) มาบรรจุแต่งตั้ง สังกัด อบต.ท่าพระยา จ านวน 2 ราย 
1. นางสาวประภัสสร ศรีสมุทร ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา  
โอน (ย้าย) มาด ารงต าแหน่งจากเทศบาลต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัด 
นครปฐม  
2. นายปฏิพล โคตรสงคราม ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ โอน (ย้าย) มาด ารงต าแหน่ง 
จากเทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  

  

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานฯ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา สมัยสามัญ 

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564  วันจันทร์ที ่ 15  กุมภาพันธ์  2564 
เชิญสมาชิกสภา อบต. ตรวจสอบดูรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แล้ว ท่านใด   

มีอะไรจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอให้เสนอและช่วยกันตรวจสอบ เพ่ือขอมติที่ประชุม
รับรองต่อไป 

 

มติที่ประชุม  รับรองเป็นเอกฉันท์ (รับรอง 8 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน ฯ)) 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานฯ       3.1 เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2564  
         และเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2564 ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงการเสนอญัตติดังกล่าวต่อไปนี้  
 

 นายกฯ         เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา 
  ข้าพเจ้าขอเสนอบัญญัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา เพ่ือพิจารณา        
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 และเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2564 ให้สภาองค์การกบริหารส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา
(4) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)  
   ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา          
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

ประธานฯ   ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ตรวจสอบดูรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
 (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2564 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2/2564  

 ตามเอกสารที่แจกให้และมีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาฯ 
ตามท่ีทางนายกฯ เสนอญัตติฯ มาหรือไม่เพ่ือจะได้ขอความเห็นชอบต่อไป  
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เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงเพ่ิมเติม ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยาได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.จ.อ.บุญรุ้ง ฯ)       (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563 ครั้งที่ 2/2563  และครั้งที่ 3/2563    
 ไปแล้วนั้น 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3 )           
พ.ศ.2561 ข้อ 22/2 ในกรณีเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ-งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม มาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติส่วนต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 

 

นายประชาฯ        ขออภิปรายและสอบถามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
(ส.อบต. หมู่ที่ 1)     (โซล่าเซลล์) บริเวณถนนสายวัดหลวงวัดท่าใน หมู่ 1 จ านวน 15 จุด อยากทราบว่า     

จะติดตั้งฝั่งไหน ซึ่งปัจจุบันก็มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างอยู่แล้วและการติดตั้งไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย ์(โซล่าเซลล์) ขอให้กองช่างช่วยชี้แจงว่าปักเสาติดตั้งฝั่งไหนอย่างไร  

 
ประธานฯ  เชิญ ผอ.กองช่าง ชี้แจงในข้อสงสัยที่สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1 สอบถาม  
 
ผอ. กองช่าง       ชี้แจงโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์  (โซล่าเซลล์)
 มีสมาชิกสภาอบต. เสนอโครงการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาก็ไปส ารวจและประมาณราคา 
 

นายอิทธิพัทธ์ฯ จะติดตั้งฝั่งเดียวกับที่มีเสาไฟฟ้า เพราะเสาไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างเดิมไม่สว่างเนื่องจาก
(ส.อบต.หมู่ที่ 1) ติดตั้งลึกห่างจากถนนแสงสว่างไม่ถึงถนน 
 

นายประชาฯ ควรปรับปรุงเสาไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมคือเพ่ิมจ านวนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างหรือขยับเสาไฟฟ้า     
(ส.อบต.หมู่ที่ 1)     ส่องสว่างแต่ถ้าจะติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ก็ควรจะติดตั้งอีกฝั่งที่ไม่มี 
 เสาไฟฟ้าอยู่จะเหมาะสมกว่าขอแสดงความคิดเห็น 

  ต่อไปขออภิปรายโครงการปรับปรุงสนามกีฬาชุมชนบริเวณหน้าศาลเจ้าแม่ใหญ่  
หมู่ที่ 1 ซึ่งเป็นโครงการที่เปลี่ยนแปลงจากปี 2564 มาบรรจุไว้ในปี 2565 ก็เห็นด้วย
เป็นโครงการที่ดีเยาวชนและประชาชนไม่มีสนามกีฬาไว้ออกก าลังกาย 

 

 นายธวัชฯ        อภิปรายโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ปัจจุบัน    
(ส.อบต.หมู่ที่ 2)  ก็มีไฟฟ้าส่องสว่างอยู่แล้วถ้ามีสว่างไม่พอก็ควรจะเพ่ิมหลอดไฟเข้าไปและเท่าที่มาลอง
 ค านวณหาค่าเฉลี่ยแต่ละต้นก็มีราคาสูงต้นละ 33,200 บาท และก็มาดูความจ าเป็น
 เร่งด้วยและความเหมาะสมในสภาวะการปัจจุบันจึงสงวนความเห็นชอบโครงการนี้
 ยังไม่อนุมัติส่วนโครงการอื่น ๆ จะให้ความเห็นชอบต่อไป 
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นายประชาฯ ขอเสนอถ้าจะด าเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ก็ขอให้ด าเนินการฝั่งริมเขื่อนถ้าไปติดตั้ง        
(ส.อบต.หมู่ที่ 1)       ด้านที่มีเสาไฟฟ้าเมื่อทางไฟฟ้ามาด าเนินการซ่อมไฟฟ้าหรือขยายเขตไฟฟ้าก็จะต้องท าให้ 

 รื้อถอนเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ออกก็จะท าให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นและอีกเรื่องค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมบ ารุงดูแลรักษาไฟฟ้าโซล่าเซลล์น่าจะมีราคาสูงและเจ้าหน้าที่ช านาญเฉพาะด้าน     
ซึ่งอาจจะเป็นการเพ่ิมภาระต่อไปในอีกข้างหน้า   

 

นายภิญโญฯ อภิปรายโครงการการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ก็เห็นด้วยและสนับสนุนแต่ตอนนี้    
(ส.อบต.หมู่ที่ 5)        มีหลายชนิดหลายแบบราคาก็ลดลงมามาก แผงโซล่าเซลล์ก็ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น
 ใช้งานได้นานขึ้น แต่ในโครงการไม่มีรายละเอียดจึงไม่สามารถคิดราคาท่ีตั้งมาว่าเหมาะสม 

 หรือไม่ และอีกอย่างหนึ่งขอเสนอให้มีการฝึกอบรมโครงการไฟฟ้าโซล่าเซลล์เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ได้มีความรู้ความเข้าใจกับระบบโซล่าเซลล์
มากขึ้น 
 

ประธานฯ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะขอมติ       
  ที่ประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 8 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน ฯ)) 
 

ประธานฯ            3.2 เรื่องพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  

ขอเชิญท่านนายกฯ ที่เสนอญัตติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชี้แจงญัตติต่อสภาฯ ต่อไป  

 

นายกฯ   เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา 
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCTV) ซึ่งก าหนดไว้ 3 จุด ๆ ละ 2 ตัว งบประมาณตั้งไว้ 312,000 บาท    
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้ง จุดที่ 3  สี่แยกถนนก านันทั่ง หมู่ที่ 5  เนื่องจาก
โครงการก่อสร้างถนนสายมอเตอร์เวย์ ของแขวงทางหลวงนครปฐม ได้ตัดผ่านบริเวณบ้าน
นายเปี๊ยกฯ – บ้านผู้ใหญ่วิชัยฯ หมู่ที่ 4  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครชัยศรี ได้ท าการ
รื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟออกทั้งหมด รวมทั้งสายกล้องวงจรปิดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าพระยา ท าให้ไม่สามารถที่จะท าการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยกคลอง
ก านันทั่งได้เนื่องจากสายถูกตัดขาดจากจุดที่ตั้งของอบต.ท่าพระยา ดังนั้นจึงได้ท าการ
ส ารวจและก าหนดจุดที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิดใหม่ที่เหมาะสม คือ บริเวณบ้านนายเปี๊ยกฯ 
(สายเลียบทางด่วนมอเตอร์เวย์) หมู่ที่  4 เชื่อมต่อ หมู่ที่  2 จึงจ าเป็นต้องขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  อ านาจการอนุมัติ เป็นของสภาท้องถิ่น 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย    
ในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ประธานฯ           ให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อไป 
 

เลขานุการสภาฯ  บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(พ.จ.อ.บุญรุ้งฯ)     แผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนงบลงทุน       

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv)  
ข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้อง cctv พร้อมติดตั้งจ านวน 3 จุด จุดละ 2 ตัว 
รวม 6 ตัว งบประมาณ 312,000 บาท   จุดที ่1 สามแยกคลองวัว หมู่ที่ 2  

จุดที ่2 สามแยกวัดท่าใน (ศาลปู่ขุน) หมู่ที่ 1  
จุดที่ 3 สี่แยกถนนก านันทั่ง หมู่ที่ 5  

ข้อความใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้อง cctv พร้อมติดตั้งจ านวน 3 จุด จุดละ 2 ตัว 
รวม 6 ตัว งบประมาณ 312,000 บาท   จุดที ่1 สามแยกคลองวัว หมู่ที่ 2  

จุดที ่2 สามแยกวัดท่าใน (ศาลปู่ขุน) หมู่ที่ 1  
จุดที่ 3 บริเวณบ้านนายเปี๊ยกฯ (สายเลียบ
ทางด่วนมอเตอร์เวย์) หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 

ประธานฯ            ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ถ้าไม่มีจะได้ขอมติสภาฯให้ความ
เห็นชอบ ต่อไป 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 8 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน ฯ)) 
 

ประธานฯ           3.3 เรื่องพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ขอเชิญท่านนายกฯ ที่เสนอญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชี้แจงญัตติต่อสภาฯ ต่อไป  

 

นายกฯ   เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา 
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล. ริมบึงกุ่ม หมู่ที่ 5  เนื่องด้วย
การปรับปรุงถนน คสล.ริมบึงกุ่ม หมู่ที่ 5 นั้นอาจต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน      
ไม่น้อยกว่า 60 วัน ท าให้ประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณริมบึงกุ่มและบริเวณใกล้เคียง 
ที่ใช้เส้นทางสายนี้ ไม่สามารถเข้า -ออกได้ มีบางครอบครัวที่ประกอบอาชีพค้าขาย       
และขนส่งสินค้า โดยใช้เส้นทางสายนี้เป็นประจ าทุกวันก็จะไม่สามารถประกอบอาชีพ     
ได้ตามปกติ อาจได้รับความเดือดร้อน การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นการปรับปรุงผิวจราจร 
คสล. โดยท าการปูยางแอสฟัลท์คอนกรีตทับหน้า จะใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน       
ไม่มาก และช่วงเวลาด าเนินงานก็สามารถเข้า-ออก ได้ตามปกติ  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง    
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม โครงการฯดังกล่าว      
อ านาจการอนุมัติเป็นของสภาท้องถิ่น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง    

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย    
ในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ประธานฯ           ให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อไป  
 

เลขานุการสภาฯ  บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(พ.จ.อ.บุญรุ้งฯ)   แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงถนน คสล.ริมบึงกุ่ม หมู่ที่ 5 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง  
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร ถนนสายบึงกุ่ม 
หมู่ที่ 5 งบประมาณ ตั้งไว้ 1,963,000 บาท (รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อบต.
ท่าพระยา ก าหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 อยู่ในเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 46 ล าดับที่ 14  
ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนริมบึงกุ่ม  หมู่ที่ 5     
(โดยปูยางเอสฟัลท์คอนกรีตทับหน้า) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
2 ,400 ตารางเมตร โดยปูยางแอสฟัลท์คอนกรีตทับหน้าถนนสายบึงคุ่ม หมู่ที่  5 
งบประมาณตั้งไว้ 1,010,000 บาท (รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อบต.ท่าพระยา
ก าหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริการส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
2/2564 หน้า 18 ล าดับที่ 6 

 

ประธานฯ            ตามที่ เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดบัญชีแก้ไขการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่  1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสมาชิก    
สภา อบต. ท่านใดจะสอบถามหรือไม ่

 

นายธวัชฯ            เห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงฯ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล. ริมบึงกุ่ม
(ส.อบต.หมู่ที่ 2)  โดยปูยางแอสฟัลท์คอนกรีตทับหน้าเนื่องจากประหยัดงบประมาณลงมาก และ ขอชื่นชม 

กองช่างในครั้งนี้ 
 

ประธานฯ           มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม ่ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมสภาฯต่อไป 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 8 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน ฯ)) 
 

ประธานฯ           3.4 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2564  
เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2564 ต่อสภาฯ ต่อไป 
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นายกฯ                 เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา  
ข้าพเจ้าขอเสนอร่างแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2548 เนื่องจากปัจจุบันข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2548 
ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน ท าให้ชนิดหรือประเภทของสัตว์ที่ต้องมีการควบคุม     
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา ในข้อบัญญัติดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่ในปัจจุบัน ประกอบกับภายในเขตท้องที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยาได้มี
ปัญหาเรื่องการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม และมีการเลี้ยงสัตว์เป็นจ านวนมาก    
ซึ่งในบางครั้งเจ้าของสัตว์เลี้ยงยังไม่มีความตระหนักในเรื่องการดูแลรักษาเลี้ยงดู และการ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ และเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อน   
จากการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ในพ้ืนที่ ดังนั้น จึงขอยกร่างแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ
ดังกล่าว เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยาในปัจจุบัน 

ตามความในมาตรา 67 (2) (3) และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
ประกอบกับมาตรา 29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2560 ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม     
กับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ก าหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใด       
หรือทั้งหมดของพ้ืนที่ในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเขตควบคุมการเลี้ยง 
หรือปล่อยสัตว์ ได ้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา 
ในการประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป  

 

ประธานฯ             ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงญัตติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ขอให้ทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด   
และระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมต่อไป 

 

เลขานุการสภาฯ    อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
(พ.จ.อ.บุญรุ้งฯ)     พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียวก็ได้ 

ในการพิจารณาสามวานระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม จะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่ 2 นั้น
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุม         
เป็นประธานที่ประชุมเป็นประธานกรรมการแปรญัตติ....” 

 

นายกฯ                  เสนอให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 

 

ประธานฯ             ตามท่ีท่านนายก เสนอให้มีการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติฯ สามวาระรวดเดียว  
จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ต่อไป 
 

มติที่ประชุม         เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
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ประธานฯ             ให้สมาชิกสภา อบต. สามารถจะอภิปรายร่างข้อบัญญัติได้ในวาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ 
โดยให้ทางปลัดฯ ชี้แจงหลักการและเหตุผลต่อไป 
 

ปลัดฯ                   บันทึกหลักการและเหตุผล ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา  
เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2564 
หลักการ - เพ่ือปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา เรื่องการควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2548 ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน 
เหตุผล - เนื่องจากปัจจุบัน ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา เรื่องการ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2548 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานท าให้
ชนิดหรือประเภทของสัตว์ที่ต้องมีการควบคุมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา
ในข้อบัญญัติดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันประกอบกับภายในเขตท้องที่
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยาได้มีปัญหาเรื่องการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
และมีการเลี้ยงสัตว์เป็นจ านวนมาก ซึ่งในบางครั้งเจ้าของสัตว์เลี้ยงยังไม่มีความตระหนัก
ในเรื่องการดูแลรักษา เลี้ยงดู  และการควบคุมการเลี้ ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์           
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสัตว์เลี้ยงกัดท าร้ายผู้อ่ืนที่มิใช่เจ้าของ หรืออาจเกิดโรคติดต่อจากสัตว์  
สู่คน เพ่ือเป็นการดูแลรักษาสุขภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าพระยา รวมถึงการป้องกัน ควบคุมโรคและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเหตุ
เดือดร้อนจากการเลี้ยงสัตว์ภายในพ้ืนที่รับผิดชอบ ของขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ท่าพระยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 30 แห่ง พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และมาตรา 67 
(2) (3) มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล       
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์    
บางประการในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าพระยา ให้ เหมาะสมกับสภาวะการปัจจุบัน  จึ งจ า เป็นต้องตราข้อบัญญั ตินี้ 
(รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติฯที่ส่งให้แล้ว) 

 

ประธานฯ ตามที่ปลัดฯได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล ตลอดจนรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติฯ        
มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปราย ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ หรือไม่ 

 

นายธวัชฯ สอบถามในข้อ 4 ให้สัตว์ดังต่อไปนี้ เป็นสัตว์ที่ต้องมีการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 2) ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา ท าไมไม่มี “หมู” บรรจุไว้ 
 

เลขานุการสภาฯ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้สอบถามนิติกรแล้ว แจ้งว่าพิมพ์ตก จึงขอให้ท่านสมาชิก    
(พ.จ.อ.บุญรุ้ง) สภาอบต. ทุกท่านเพิ่มเติมในข้อ 4 (1) แพะ,แกะ,โค,กระบือ,ช้าง,ม้า,แมว,สุนัข,สุกร 
 

นายประชาฯ  อภิปรายเห็นด้วยกับการออกข้อบัญญัติฯ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ฯ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 1) เพราะที่ผ่านมามีกรณีชาวบ้านเลี้ยงวัว,เลี้ยงควาย และปล่อยไปท าความเดือดร้อนกับผู้อ่ืน 

ท าให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน ถ้ามีการออกข้อบัญญัติฯไว้เป็นกฎหมายควบคุมก็เป็นการ
ดีและเป็นประโยชน์กับส่วนรวมต่อไป 

 

ประธานฯ ตามที่ท่านสมาชิกสภา อบต. ได้อภิปรายและสอบถามกันพอสมควรแล้ว ต่อไปจะได้     
ขอมติในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 8 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน ฯ)) 
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ประธานฯ ต่อไปเป็นวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ตามที่สภาฯได้มีมติให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
ข้อบัญญัติฯเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 สามวาระรวดเดียว โดยให้ที่ประชุมสภาฯเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา และให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานกรรมการแปรญัตติ  จึงขอเชิญสมาชิก   
สภา อบต. แปรญัตติได้ 

 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดขอแปรญัตติ และให้คงร่างข้อบัญญัติฯ เรื่องการควบคุม  
การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ไว้ตามเดิม 

 

ประธานฯ มีสมาชิกสภา อบต. และผู้บริหารจะแปรญัตติอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอให้พิจารณา    
ในวาระที่ 3 ขั้นลงมติว่า จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 หรือไม ่

 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 8 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน ฯ)) 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานฯ ขอเชิญผู้เข้าประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีอะไรจะแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 
เพ่ือน าเสนอให้ผู้บริหารแก้ไขปรับปรุงซ่อมท าต่อไป 

 

นายธวัชฯ แจ้งเรื่องประตูน้ าคลองวัว บานเปิดน้ าเข้าออกยกไม่ข้ึนเนื่องจากสนิม ขอให้ไปหยอด 
(ส.อบต.หมู่ที่ 2) น้ ามัน และซ่อมท าหรือยัง เร่งด าเนินการด้วย อีกเรื่องติดตามโครงการก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้ า ของหมู่ที่ 2 เหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีงบประมาณและช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝน
ขอให้ผู้บริหารและกองช่างเร่งด าเนินการให้ทัน 

 

ประธานฯ มีสมาชิกสภาอบต. และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่     
ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่าน ปิดประชุม 

 ปิดประชุมเวลา    11.30 น. 
 

       (ลงชื่อ)     พ.จ.อ.  บุญรุ้ง   คูณทวี ผู้จดบันทึกการประชุม     
                                (บุญรุ้ง   คูณทวี) 
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา 
 

   (ลงชื่อ)           วิชาญ   ชูวงศ์วาน ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
         (นายวิชาญ    ชูวงศ์วาน) 
                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)           ธวัช  ตัณฑ์ไพบูลย์  ประธานกรรมการ 
                 (นายธวัช  ตัณฑ์ไพบูลย์) 
 

(ลงชื่อ)          ประชา    รอดจินดา  กรรมการ 
               (นายประชา    รอดจินดา) 
  

(ลงชื่อ)           วิบูลย์    ช้างบุญมี            กรรมการ 
                (นายวิบูลย์    ชา้งบุญมี) 


